

Thanh nẹp bằng kính cong cong cong 10mm, ống kính 10mm an toàn uốn cong nhà sản xuất

Kính được làm cong cong 10mm được làm bằng khuôn dies điều khiển bằng máy tính, nhanh chóng và đồng đều làm mát ngay sau khi nó được nung nóng theo hình dạng thiết kế. Loại lớp học này có tất cả các đặc tính tốt của [Thủy tinh phẳng 10mm](#), Nhưng có cường độ cao hơn đối với áp suất gió và uốn cong so với thủy tinh phẳng.

Ưu điểm của kính cường lực cong 10mm được sử dụng cho lan can:

1. Hiệu suất an toàn: 10mm cong bằng vách kính cường lực sẽ xuất hiện đầu-ít góc nghiêng khi vỡ.
2. Hiệu năng của sức mạnh: 4-5 lần nhiều hơn [Kính phẳng 10mm bình thường](#).
3. Hiệu suất ổn định nhiệt: gấp ba lần thủy tinh bình thường, có thể chịu nhiệt độ thay đổi khoảng 200 ° C.
4. Thường thức thiết kế kiến trúc cao cấp, thẩm mỹ cao hơn và cảnh quan nhìn rộng.
5. Dễ dàng làm sạch bản và thay thế khi cần thiết.

Đặc điểm của kính an toàn cong cong 10mm:

Kích thước tối đa là 5600mm * 2400mm, kích thước nhỏ là 400mm * 600mm, kích thước thiết kế tùy chỉnh khác có thể được thực hiện bằng cách vẽ.

10mm đường cong rõ ràng kính bán kính nhỏ bán kính là 1500mm, và có thể bán kính không giới hạn tối đa.

Xin lưu ý: xem xét các đặc tính của bảng rào bằng kính cong cong 10mm, kích thước kính, quy trình cạnh, lỗ khoan và các thứ khác cần được xác nhận trước khi sản xuất. Một khi kính được cắt ra, lan can kính không thể được điều trị cơ khí nữa, nếu không nó sẽ bị hỏng.

Đề xuất liên quan:

Nếu kính cường lực cong 10mm không được lựa chọn tốt nhất cho balustrade của bạn, công ty chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn cho bạn, Chúng tôi đã được nhuộm kính cường tráng (siêu rõ nét, màu xám, xanh, xanh, đồng):[Kính 5 + 5mm với lớp phủ PVB rõ ràng](#) Hoặc tùy chỉnh màu sắc PVB interlayer: cũng nóng uốn thủy tinh phù hợp với tay lan can, hàng rào, và balustrade. Welcome để hỏi thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi, chúng tôi vui mừng để cố gắng tốt nhất để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nhà sản xuất kính cường lực cong cong 10mm



Kính cường lực cong 10mm được sử dụng cho lan can.



Ống lót kính cong U dày 10mm.



Kính cong cong dày 10mm.

